

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๑๖.๓/๑๕๓๕



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

ก กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ซ่อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าบริการผู้ป่วยนอก (ในเวลาราชการ/นอกเวลาราชการ)

เรียน ผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการ

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๗/ว ๑๗๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการให้ส่วนราชการ สถานพยาบาลของทางราชการ ตลอดจนผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวทราบและถือปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษพยาบาลจากทางราชการ นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า จากการตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงตั้งแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นมา พบว่า สถานพยาบาลฯ หลายแห่งยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึงโดยมีการเบิกจ่ายค่าบริการผู้ป่วยนอก (ในเวลาราชการ/นอกเวลาราชการ) อัตรา ๕๐ บาท/วัน ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเป็นจำนวนมาก ได้แก่ ส่งเบิกค่าบริการผู้ป่วยนอก (ในเวลาราชการ/นอกเวลาราชการ) กรณีที่ผู้มีสิทธิโทรศัพท์นัดตรวจโรค ขอคัดสำเนาเวชระเบียน ล้างแผล ฟอกเลือด ฉีดวัคซีนป้องกันโรค รวมทั้ง กรณีที่สถานพยาบาลลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งและโรคอื่น ๆ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการเบิกจ่ายค่าบริการผู้ป่วยนอก (ในเวลาราชการ/นอกเวลาราชการ) ที่ถูกต้อง เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และยังเป็นการป้องกันมิให้เกิดการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงที่ไม่ถูกต้อง จึงเห็นควรเวียนซ่อมความเข้าใจให้สถานพยาบาลทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. การเบิกจ่ายค่าบริการผู้ป่วยนอก (ในเวลาราชการ/นอกเวลาราชการ) อัตรา ๕๐ บาท/วัน จะเบิกจ่ายได้เมื่อผู้ป่วยมารับบริการ ณ สถานพยาบาล โดยอัตราค่าบริการดังกล่าวได้รวมบริการพื้นฐานทั้งหมด ตั้งแต่ทำบัตร พบแพทย์ และรับยา แล้ว และค่าบริการฯ ดังกล่าว ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในกรณีที่มีการนัดมา ทำหัตถการต่าง ๆ เช่น ล้างแผล ฉีดยา ทำกายภาพ ฟอกเลือด ตรวจเลือด หรือ X-ray เป็นต้น รวมทั้งกรณีที่มีการเบิกค่าเตียงสังเกตอาการแล้ว

๒. ขอให้สถานพยาบาลเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษพยาบาลตามอัตราค่าบริการสาธารณสุข สำหรับค่าบริการผู้ป่วยนอก (ในเวลาราชการ/นอกเวลาราชการ) ตามหนังสือที่อ้างถึงอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากกรมบัญชีกลางตรวจสอบพบว่า สถานพยาบาลมีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กรมบัญชีกลางจะดำเนินการเรียกเงินค่ารักษาพยาบาลที่เบิกไปโดยไม่ถูกต้องคืนจากสถานพยาบาล พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโรงพยาบาลฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรชัย หาญยืนยงสกุล)

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง

รักษาราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองสวัสดิการรักษพยาบาล

กลุ่มงานกำกับและตรวจสอบระบบสวัสดิการรักษพยาบาล

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๓๖๖

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๐๒



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสวัสดิการรักษายาบาล กลุ่มงานกำกับและตรวจสอบระบบสวัสดิการรักษายาบาล โทร. ๔๓๖๖

ที่ กค ๐๔๑๖.๓/๒๕๓๗

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ซ่อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าบริการผู้ป่วยนอก (ในเวลาราชการ/นอกเวลาราชการ)

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง (ผ่านที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง นายพรชัย หาญยืนยงสกุล)

ตามที่กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษายาบาลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยการกำหนดให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการพิสูจน์ตัวตนประกอบการทำธุรกรรมเบิกจ่ายตรงค่ารักษายาบาลทุกครั้งที่มีการเข้ารับบริการทางการแพทย์ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ซึ่งผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว รวมทั้งสถานพยาบาลจะต้องถือปฏิบัติตามประกาศแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เอกสารแนบ ๑ - ๒) และเพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษายาบาลดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบสิทธิและอนุมัติการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษายาบาลตาม กฎ ระเบียบ ที่กรมบัญชีกลางกำหนด รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาการเบิกค่ารักษายาบาลซ้ำซ้อน และป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น กรมบัญชีกลางจึงได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการบัตรสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ (Fraud Detection) ควบคู่กันไปด้วย (เอกสารแนบ ๓) นั้น

กองสวัสดิการรักษายาบาล (กสพ.) พิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้

๑. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษายาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ ๑๒ ค่าบริการทางการแพทย์ แจกตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๗/ว ๑๗๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กำหนดให้สถานพยาบาลสามารถเบิกค่าบริการผู้ป่วยนอก (ในเวลาราชการ/นอกเวลาราชการ) ได้ในอัตรา ๕๐ บาทต่อวัน โดยค่าบริการผู้ป่วยนอกในอัตราดังกล่าวเป็นการรวมบริการพื้นฐานทั้งหมดตั้งแต่ทำบัตร พบแพทย์ และรับยา แต่มิให้เบิกในกรณีที่มีการนัดผู้ป่วยมาทำหัตถการต่าง ๆ เช่น ล้างแผล ฉีดยา ทำกายภาพ ฟอกเลือด ตรวจเลือด หรือ X-ray เป็นต้น รวมทั้งกรณีที่มีการเบิกค่าเตียงสังเกตอาการแล้ว (เอกสารแนบ ๔)

๒. จากการตรวจสอบการใช้สิทธิการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ (Fraud Detection) พบว่า ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นมา มีสถานพยาบาลหลายแห่งส่งเบิกค่าบริการผู้ป่วยนอก (ในเวลาราชการ/นอกเวลาราชการ) ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนดในข้อ ๑ และ กสพ. ได้เรียกคืนเงินค่ารักษายาบาลข้าราชการจากสถานพยาบาลที่ตรวจสอบพบแล้ว (เอกสารแนบ ๕) สำหรับการเบิกจ่ายค่าบริการผู้ป่วยนอก (ในเวลาราชการ/นอกเวลาราชการ) ที่สถานพยาบาลเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ได้แก่ ส่งเบิกค่าบริการผู้ป่วยนอก (ในเวลาราชการ/นอกเวลาราชการ) ในกรณีที่ผู้มีสิทธิโทรศัพท์นัดตรวจโรค ขอคัดสำเนาเวชระเบียน ล้างแผล ฟอกเลือด ฉีดวัคซีนป้องกันโรค รวมทั้ง กรณีที่สถานพยาบาลลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งและโรคอื่น ๆ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการเบิกจ่ายค่าบริการผู้ป่วยนอก (ในเวลาราชการ/นอกเวลาราชการ) ที่ถูกต้อง เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และยังเป็นการป้องกันมิให้เกิดการเบิกจ่ายเงินค่ารักษายาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงที่ไม่ถูกต้อง จึงเห็นควรเวียนซ่อมความเข้าใจให้สถานพยาบาลทราบ และถือปฏิบัติ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบด้วย ขอให้โปรดลงนามในหนังสือเวียนแจ้งสถานพยาบาลของทางราชการ ที่แนบมาพร้อมนี้

ลงนามแล้ว

(นายพรชัย หาญยืนยงสกุล)

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
รักษาราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

(นางสาววารีย์ แวนแก้ว)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการรักษายาบาล

๒๕.๓.๒๕๖๒
๒๕๖๒